



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ 8 ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน 1 ราย ต่อ 1 ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
1	น.ส.จิตตรา พลพงษ์	พยาบาลวิชาชีพ 5 (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 603)	พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 603)	ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์
2	นางจिरนันท์ เพ็งวิชัย	พยาบาลวิชาชีพ 5 (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 699)	พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 699)	ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์
3	น.ส.อุไร บุญนะ	พยาบาลวิชาชีพ 5 (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 1027)	พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 1027)	ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
4	น.ส.เพ็ญพักตร์ ชาญวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพ 5 (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 250)	พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 250)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานการแพทย์
5	น.ส.ศิริวรรณ จำเริญ	พยาบาลวิชาชีพ 5 (ตำแหน่งเลขที่ รพร. 169)	พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. 169)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานการแพทย์
6	นางอรรชรี ทองใบ	พยาบาลวิชาชีพ 5 (ตำแหน่งเลขที่ รพส. 200)	พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. 200)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

(นายสารวุฒิ สมบัติแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวเพ็ญพักตร์ ชาญวิเศษ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 250)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ( ถ้ามี )</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 6 ปี 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา 6 ปี 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4511168999</p>
<p><b>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b></p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 92</p>
<p><b>3. อื่น ๆ ( ระบุ ).....</b></p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวเพ็ญพักตร์ ชาญวิเศษ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ.250)

## 1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมและได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 15 วัน (ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2552)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 5ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 67 ปี มาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เนื่องจากปวดเข่า 2 ข้างมาก มีอาการลุกนั่งลำบาก ปวดเรื้อรังมากกว่า 1 ปี มารับการรักษาโดยวิธีรับประทานยา กายภาพบำบัดและ ฉีดยาอาการไม่ทุเลา ปวดมากขึ้น แพทย์วินิจฉัยว่าข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง และมีประวัติความดันโลหิตสูง ได้รับเป็นผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง วันที่ 18 สิงหาคม 2552 (HN 39343-50, AN 14989-52) อุณหภูมิร่างกาย 36.8 องศาเซลเซียส ชีพจร 66 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 110/80 มิลลิเมตรปรอท แพทย์วางแผนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 2 ข้าง (TKA both knee) วันที่ 19 สิงหาคม 2552 ภายใต้อาการระงับความรู้สึกทางไขสันหลังด้วยยามีเฟนและปรึกษาอายุรแพทย์ร่วมดูแลก่อนและหลังผ่าตัด เรื่องความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยเดิม ก่อนผ่าตัดผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด ผลการผ่าตัด อธิบายให้ข้อมูลผู้ป่วยเรื่อง การปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด ประสานอายุรแพทย์ วิชาอายุรแพทย์ นักกายภาพบำบัดร่วมดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและหลังผ่าตัด เตรียมผู้ป่วยพร้อมรับการผ่าตัด วันที่ 19 สิงหาคม 2552 ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมตามแผนการรักษา หลังผ่าตัดผู้ป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลังด้วยยามีเฟน มีอาการปวดแผลผ่าตัด อาจเกิดการติดเชื้อจากการมีแผลผ่าตัด การใส่ข้อเทียม การใส่ท่อระบายเลือด การคลาสายสวนปัสสาวะ อาจเกิดแผลกดทับเนื่องจากการจำกัดการเคลื่อนไหว ปัญหาการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังผ่าตัด และปัญหาเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูง พยาบาลได้ให้การพยาบาลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยโดยให้ความรู้เรื่องโรค การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังผ่าตัด สังเกตประเมินอาการปวดและให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษา ส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังผ่าตัดโดยอธิบายการฝึกบริหารกล้ามเนื้อข้อและพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่า ฝึกเดินด้วยเครื่องพยุงเดิน ปรึกษากายภาพบำบัดสอนผู้ป่วย

บริหารกล้ามเนื้อและข้อเข่า ผู้ฝึกเดินตามแผนการรักษาให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยสามารถบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่ามีองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า 90 องศา เดินโดยใช้เครื่องพยุงเดินได้ อย่างดีในวันที่ 6 หลังการผ่าตัด ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด อาการปวดลดลง หลังผ่าตัด 12 วันแพทย์ ให้ตัดไหมแผลผ่าตัดแห้งดีดี แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ รวมระยะเวลาอยู่ในการดูแล 15 วัน ผู้ศึกษา ติดตามและประเมินผลการพยาบาลรวมเป็นเวลา 15 วัน เยี่ยมจำนวน 6 ครั้ง ซึ่งปัญหาทั้งหมดได้รับการ แก้ไขไปแล้ว

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทราบถึงปัญหาทางการพยาบาลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมก่อนและหลังการผ่าตัด ป้องกันและแก้ไข ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผู้ป่วยได้
2. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ทักษะและญาติสามารถดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าได้อย่าง ถูกต้องตามแผนการพยาบาล
3. พยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่า เสื่อมและได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้อย่าง มี ประสิทธิภาพ

#### 2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ ยอมรับความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความจำกัดของ พยาธิสภาพของร่างกาย และมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายของผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่าเทียม

2. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวข้อเข่าได้ 90 องศา ทำกิจวัตรประจำวันได้เอง สามารถใช้ อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินได้

3. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ สามารถปฏิบัติตนก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่าง ถูกต้องตามแผนการพยาบาล ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด

2. ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และกลับไปดำเนินชีวิตได้ ตามปกติ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเมื่อกลับบ้าน

3. พยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมและได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหุ้ยงและนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมอย่างมีแบบแผน